



คำสั่งคณะกรรมการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ ๒๗ / ๒๕๖๗

เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งหัวหน้าหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายในการบริหารงานหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐) และแผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม เป็นเสาหลักของภูมิภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ นั้น

เพื่อให้การบริหารงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งหัวหน้าหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้ โดยมีหน้าที่

๑. กำกับ ดูแล และกำหนดโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา จัดทำแผนการเรียนของนักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและทันสมัย

๒. วางแผนและกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแรกเข้า การวางแผนและควบคุมการจัดการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามความเหมาะสม และการดูแลนักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัย

๓. วางแผน เตรียมความพร้อมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ให้สอดคล้องตามโครงสร้างรายวิชาที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบูรณาการการใช้อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ระหว่างสาขาฯ และครุภัณฑ์คณะฯ

๔. วางแผน ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง หรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๕. วางแผน ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนานักศึกษา ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะ สมรรถนะ และประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน

๖. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาค้นคว้าวิจัยในรายวิชา สร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อแข่งขันระดับชาติ นานาชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและอุตสาหกรรม

๗. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานบริการวิชาการจากบุคลากร ครุภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

๘. ภาระงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร ที่ได้รับมอบหมาย

ขอให้หัวหน้าหลักสูตรฯ ตามคำสั่ง วางแผน ดำเนินการตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารจัดการและการพัฒนาหลักสูตร เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ โดยภาพรวม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

บัญชีรายละเอียดให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งหัวหน้าหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
(แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ ๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ให้พ้นจากผู้ปฏิบัติงานหน้าที่	แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานหน้าที่	ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
๑	นายสหพงศ์ สมวงศ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	๕๕๐๘๑๐๙	หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำสั่งที่ ๑๐๑/๒๕๖๖		๒๒ มกราคม ๒๕๖๗	
๒	นายภราดร เรืองกุล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	๕๕๐๘๑๐๑		หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	๒๒ มกราคม ๒๕๖๗	